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บนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลชยัจุมพล 

สมยัสามญัท่ี 3/2561 

วนัท่ี    29   สิงหาคม  2561 

ณ หอประชุมธรรมาภิบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลชยัจุมพล 

…………………………………………… 

ผูเ้ขา้ประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายวเิจน แซ่ซ้ือ ประธานสภา อบต. วเิจน แซ่ซ้ือ  

2 นายวฒิุพงษ ์วงคว์ลิยั รองประธานสภา อบต. วฒิุพงษ ์วงคว์ลิยั  

3 นายเรวตัร  แกว้เป้ีย สมาชิกสภา อบต.ม.1 เรวตัร  แกว้เป้ีย  

4 นายเป็ง  ฟูใจ สมาชิกสภา อบต.ม.1 - ลา 

5 นายแผน  จนัคุม้ สมาชิกสภา อบต.ม.2 - ลา 

6 นายวรีะศกัด์ิ  แจ่มตา สมาชิกสภา อบต.ม.2 วรีะศกัด์ิ  แจ่มตา  

7 นายสุข ทิจนัทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.3 สุข ทิจนัทร์  

8 นายจกัริน  ทิพยค์  า สมาชิกสภา อบต.ม.4 จกัริน  ทิพยค์  า  

9 น.ส.เยาวภา  พิมพโ์พธ์ิ สมาชิกสภา อบต.ม.4 .เยาวภา  พิมพโ์พธ์ิ  

10 นายเผา่  ค  าจอ้น สมาชิกสภา อบต.ม.5 เผา่  ค  าจอ้น  

11 นายบุญเลิศ  มัน่ยวน สมาชิกสภา อบต.ม.6 บุญเลิศ  มัน่ยวน  

12 นายบุญนาค การุณประชา สมาชิกสภา อบต.ม.6 บุญนาค การุณประชา  

13 นายปาน  นาครุ่ง สมาชิกสภา อบต.ม.7 ปาน  นาครุ่ง  

14 จ.ส.อ.อนนัต ์ทิง้ิวงาม สมาชิกสภา อบต.ม.8 อนนัต ์ทิง้ิวงาม  
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15 นางชลิฏา  จนัคุม้ สมาชิกสภา อบต.ม.9 ชลิฏา  จนัคุม้  

16 นายบุญสี  ศรีทิพย ์ สมาชิกสภา อบต.ม.9 บุญสี  ศรีทิพย ์  

17 นางภคัจิรา ใจมา สมาชิกสภา อบต.ม.10 ภคัจิรา ใจมา  

18 นายเฉลิม ตะมะ สมาชิกสภา อบต.ม.10 เฉลิม ตะมะ  

19 นายสม นาคลอย สมาชิกสภา อบต.ม.11 สม นาคลอย  

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1.นายอดุลย ์คนัทะเรศร์  ปลดั อบต.ชยัจุมพล/เลขานุการสภา 

2.นายมาตร์  อินมา  นายก อบต.ชยัจุมพล 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีจะแจง้ใหป้ระชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

มติท่ีประชุม  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้โดยไม่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงแต่
อยา่งใด 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว้ 

   1)การพิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วาระท่ี 2 และ 3   

เลขานุการสภา  แจง้ขอ้ระเบียบ/กฎหมายใหท่ี้ประชุมทราบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547  

ขอ้ 51 ในการพิจารณาร่างขอ้บญัญติัวาระท่ี 2 ใหป้รึกษาเรียงตามล าดบัขอ้เฉพาะท่ีมีการ
แปรญตัติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญตัติแกไ้ขเท่านั้น 
  ขอ้ 52 การพิจารณาร่างขอ้บญัญติัในวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปรายฯ ในการพิจารณาวาระน้ี ให้
ท่ีประชุมสภาลงมติวา่จะใหต้ราเป็นขอ้บญัญติัหรือไม่ 
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ผลการประชุมคณะกรรมการแปญตัติ 

ตามท่ีสภาฯไดมี้มติในการประชุมสภาสมยัสามญัท่ี 3/2561 วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 เลือกสมาชิก

สภาฯเป็นคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น 

 คณะกรรมการแปรญตัติ ไดท้  าการประชุมเพื่อแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 แลว้ เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 จึงขอรายงานผลใหท้ราบดงัน้ี 

 ผลการพิจารณา 

 1.ช่ือขอ้บญัญติังบประมาณ ไม่มีผูใ้ดแปรญตัติและไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม 

 2.หลกัการและเหตุผล  ไม่มีผูใ้ดแปรญตัติและไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม 

 3.ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่มีผูใ้ดแปรญตัติและไม่มีการ

แกไ้ขเพิ่มเติม 

 ท่ีประชุมไม่มีการขอสงวนค าแปรญตัติเน่ืองจากไม่มีผูใ้ดยื่นขอแปรญตัติ และไม่มีการขอสงวน

ความเห็นของคณะกรรมการแปรญตัติในท่ีประชุม 

 

 รายละเอียดปรากฏตามบนัทึกรายงานการประชุมและขอส่งร่างบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบบัเดิมซ่ึงไม่มีการแกไ้ขมาเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป 

ท่ีประชุม ทราบ 

ประธานสภา ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาในวาระท่ี 2  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมร่วมกนัพิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายในวาระท่ี 2 แลว้ มีมติเห็นชอบ
เป็นเอกฉนัทต์ามร่างท่ีคณะกรรมการแปรญตัติ โดยไม่มีการอภิปรายแกไ้ขและเปล่ียนแปลงแต่อยา่งใด 

  วาระท่ี 3  การลงมติ 

ประธานสภา ใหส้ภาไดพ้ิจารณาลงมติในวาระท่ี 3  เป็นการลงมติโดยไม่มีการอภิปรายแต่อยา่งใด 

ท่ีประชุม พิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นชอบ 17 เสียงใหต้ราเป็นขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามร่างขอ้บญัญติัฉบบัเดิมท่ีไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมแต่อยา่งใด 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองท่ีเสนอใหม่ 

   1)การคดัเลือกตวัแทนสภาทอ้งถ่ินเป็นกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพต าบลชยัจุมพล 
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เลขานุการ  แจง้วา่ ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติหรือ สปสช.แจง้วา่ตามประกาศ
คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติเร่ืองการก าหนดหลกัเกณฑเ์พื่อสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินด าเนินงานและบริหารจดักรกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัท่องถ่ิน พ.ศ.2557 ขอ้ 8 และ
คณะกรรมการท่ีมาจากการคดัเลือกจะมีวาระปฏิบติัหนา้ท่ีคราวละ 4 ปี โดยใหห้มดไปพร้อมกนัทุกแห่งตาม
ประกาศฯขอ้ 9 ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ดงันั้น คณะกรรมการกองทุนฯท่ีมาจากการคดัเลือกจึงจะ
หมดวาระลงในวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ในการน้ีทาง สปสช.เขต 2 พิษณุโลก แจง้ใหทุ้ก อปท.ไดเ้ตรียมการ
คดัเลือกกรรมการกองทุนท่ีตอ้งท าการคดัเลือก ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวฒิุ ผูแ้ทนสภาฯ ผุแ้ทนชุมชน อาสาสมคัร
สารณสุข ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานฯผูแ้ทนหน่วยปบริการปฐมภูมิ รวมทั้งการแต่งตั้งผูท้  าหนา้ท่ีแทนในกรณี
กรรมการโดยต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้แลว้เสร็จภายใน 10 กนัยายน 2561 ดงันั้นจึงให้
ประธานสภาไดด้ าเนินการใหส้มาชิกสภาเสนอช่ือผูเ้ห็นสมควรเป็นตวัแทนสภาทอ้งถ่ินเป็นกรรมการ
กองทุนฯ จ านวน 2 ท่านตามประกาศฯขอ้ 8 

ประธานสภา  ใหส้มาชิกสภาไดเ้สนอช่ือ 

นายวรีะศกัด์ิ  เสนอช่ือ นางชลิฏา จนัคุม้ 

   ผูรั้บรอง 1.นายบุญสี  ศรีทิพย ์ 2.นายสม นาคลอย 

นายเฉลิม  เสนอช่ือ นายสุข ทิจนัทร์ 

   ผูรั้บรอง 1.นายจกัริน ทิพยค์  า 2.นางชลิฏา จนัคุม้ 

ประธานสภา  ถามท่ีประชุมวา่มีใครจะเสนอช่ืออีก  ถา้ไม่มี มติท่ีประชุมเลือกหรือมอบหมายให ้
นางชลิฏา จนัคุม้ และนายสุข ทิจนัทร์ เป็นตวัแทนสภาทอ้งถ่ินเป็นกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
ต าบลชยัจุมพล 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง อ่ืนๆ 

นายก อบต.  แจง้เร่ืองโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ใหส้มาชิกสภา ทุกคนร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน 

   แจง้เร่ืองการขอความอนุเคราะห์เคร่ืองจกัรกลปรับพื้นท่ี ม.5 และ ม. 10 อบจ.
อุตรดิตถแ์จง้มาไม่สามารถด าเนินการเขา้ปรับพื้นท่ีช่วงน้ีไดเ้น่ืองจากอยูใ่นช่วงเวลาท่ีมีฝนตกเป็นประจ า
เกือบทุกวนัท าใหไ้ม่สามารถน าเคร่ืองจกัรกลเขา้ไปและท าแลว้จะเกิดวามเสียหายอีก 

   แจง้วา่ช่วงระยะน้ีอยูใ่นช่วงท่ีฝนตกหนกัเป็นประจ า ท าให้ถนนลูกรังในต าบลชยั
จุมพลไดรั้บความเสียหาย ซ่ึงก็ไดรั้บแจง้จากผูใ้หญ่บา้นและสมาชิกสภา อบต.มาบางหมู่บา้นและด าเนินการ
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แกไ้ขปัญหาเฉพาะโดยกองช่างไดล้งหินคลุก ส าหรับหมู่บานใดประสบปัญหาความเดือดร้อนขอให้แจง้เขา้
มาพร้อมๆกนัจะใหก้องช่างออกไปส ารวจและแกไ้ข 

เลขานุการสภา  แจง้โครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ี
เป็นการก่อสร้างรางระบายน ้ า ช่วงน้ียงัไม่ด าเนินการเน่ืองจากมีฝนตกเป็นประจ าเป็นอุปสรรคต่อการท างาน 

นายวรีศกัด์ิ  ขอฝากผูบ้ริหารช่วยดูงบประมาณในการก่อสร้างดาดล าเหมือง คสล.ทุ่งนาป่า ม 2
ซ่ึงไดต้ั้งงบประมาณมา 2 ปี แลว้แต่ไม่สามารถหาผูรั้บจา้งไดท้  าใหง้บประมาณตกเป็นเงินสะสมไปนั้น 
ขอใหท้างผูบ้ริหารแจง้กองช่างประมาณการค่าใชจ่้ายใหม่เพื่อท่ีจะด าเนินการในปี 2562 อีกคร้ังดว้ย 
เน่ืองจากชาวบา้นไดส้อบถามมาตลอด 

  

เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 

  (ลงช่ือ)     อดุลย ์ คนัทะเรศร์      ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

    (นายอดุลย ์ คนัทะเรศร์) 

                เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลชยัจุมพล 

 

  (ลงช่ือ)     วเิจน  แซ่ซ้ือ    ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

                 (นายวเิจน  แซ่ซ้ือ) 

         ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลชยัจุมพล 

 

 

 

 

 

 

 


